

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖	
ชื่อโครงการ/กิจกรรม	มาตรการ NO Gift Policy
ประเด็น/ขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	การรับของขวัญ/ของกำนัล เพื่อแลกกับการให้บริการหรือการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาต
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น	การรับของขวัญ/ของกำนัล สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแลกกับผลประโยชน์อย่าง ใดอย่างหนึ่งของผู้ให้
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ เกิดการทุจริต	๑. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการ ดำเนินการตาม มาตรการ NO Gift Policy ๒. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้ รับทราบโดยทั่วกัน (เช่น ทางเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ)
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ
สถานการณ์ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ
รายละเอียดข้อมูลการ ดำเนินงาน	๑. จัดทำประกาศใช้ NO Gift Policy พร้อมแนวทางการ ดำเนินการตาม มาตรการ NO Gift Policy ๒. ผู้บริหารประกาศใช้ NO Gift Policy ๓. เผยแพร่ประกาศใช้ NO Gift Policy ให้แก่บุคคลภายในองค์กรและสาธารณชนให้ รับทราบโดยทั่วกัน (เช่น ทางเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ) ๔. ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ดำเนินการตามแนวทาง NO Gift Policy
ตัวชี้วัด	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่อง ร้องเรียน เรื่องสินบน
ผลการดำเนินงาน	ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีเรื่องร้องเรียน เรื่องสินบน
ผู้รายงาน	นายพีระวุฒิ ยวนานนท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน	๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
เรื่อง นโยบายงดรับ และงดให้ของขวัญ (No Gift Policy)

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงการทุจริตคอร์รัปชันอันเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ในฐานะหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จึงได้วางแผนการบริหารจัดการให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในการบริหารงาน

เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดการทุจริตคอร์รัปชันในเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยม

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน จึงจัดให้มีนโยบาย “งดรับ และงดให้ของขวัญ (No Gift Policy)” เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลเพชรพะงัน และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ในทุกช่วงเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจจะมีผลต่อดุลพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน โดยมีรายละเอียดการงดรับ และงดให้ของขวัญบุคคลภายนอกของเทศบาลตำบลเพชรพะงัน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบหรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อเทศบาลตำบลเพชรพะงันทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

นายพงศ์ศักดิ์ หาญกล้า
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน